

Số: /KH-PGDĐT

Thủ Thừa, ngày tháng 02 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020**

Căn cứ Công văn số 355/SGDĐT-HCQT ngày 13/02/2020 của Sở GD&ĐT Long An V/v triển khai thực Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Thừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2020 với những nội dung, cụ thể như sau:

#### **I. Mục đích yêu cầu:**

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

- Triển khai thực hiện gắn với việc đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời nêu cao cảnh giác phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ tốt nội bộ cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục. Xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học và cơ sở giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; giải quyết các vụ việc xảy ra tại các cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục nhanh chóng, kịp thời. Không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ bị động góp phần hoàn thành công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

#### **II. Nội dung và biện pháp thực hiện:**

##### **1. Nhiệm vụ trọng tâm**

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT trường học, phát huy nội lực, khối đoàn kết nội bộ thực hiện tốt phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc tại đơn vị.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình PHHS đặc biệt là lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh kịp thời những dấu hiệu phức tạp về an ninh, tệ nạn xã hội, tội phạm xâm nhập trường học. Định kỳ tổ chức giao ban với công an địa phương và các cơ quan chức năng để nắm tình hình, xây dựng kế hoạch và có biện pháp phối hợp thực hiện.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công an huyện về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác.

## **2. Nhiệm vụ cụ thể.**

2.1. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Tổ chức vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi phạm pháp luật và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xem đây là nghĩa vụ, quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin (báo điện tử, mạng xã hội...) để cập nhật thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh, trật tự; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

2.2. Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đến toàn thể CB, CC, VC, HS trong nhà trường gắn với thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

2.3. Tổ chức thực hiện Công văn số 3475/UBND-NCTCD ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện số 09-CT/TW; Chỉ thị số 65-CT/TU ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2020 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của Cấp ủy, Chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động thực hiện và nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

2.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, hậu quả do tội phạm gây ra và sự cần thiết phải tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm; triển khai thực hiện gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời nêu cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội.

2.5. Phát huy vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm của đội ngũ CB, CC, VC, HS; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên ngành giữa Công an-Giáo dục về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học; nhân rộng điển hình và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm. Giữ vững thành tích phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

2.6. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhà trường và chủ động phối hợp với Công an địa phương để xây dựng, nhân rộng mô hình phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước các cổng trường. Nghiên cứu xây dựng nhân rộng các mô hình có hiệu quả theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự và các dạng mô hình theo hướng “tuyên truyền”; “phòng ngừa tội phạm”; “phát hiện tội phạm”; “truy bắt tội phạm” như: tiếng loa an ninh, trật tự; camera an ninh; 5 An (An ninh trật tự, An sinh xã hội, An toàn vệ sinh lao động, An toàn thực phẩm; An toàn giao thông); Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường); 3 Tự (tự phòng, tự quản và tự báo cáo trong GV, HS); trường học 2 không (không có học sinh bị đe dọa, không có hành hung trước và sau giờ học); trường học không có tội phạm và tệ nạn ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường... Mỗi đơn vị trường học có ít nhất 01 hình thức, phương pháp tuyên truyền, 01 mô hình trong phòng, chống tội phạm và bảo vệ ANTQ.

### **III. Tổ chức thực hiện :**

Yêu cầu hiệu trưởng các trường phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong đơn vị và gửi kế hoạch về Phòng trước ngày **28/02/2020** và báo cáo đột xuất khi có các vụ, việc nghiêm trọng phức tạp xảy ra .

Thủ trưởng đơn vị phải đảm bảo chế độ thông tin báo cáo đúng qui định về cơ quan quản lý ( Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, thị trấn) để kịp thời có biện pháp chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và bảo vệ an ninh trường học./.

#### **Nơi nhận :**

- UBND huyện (báo cáo);
- Công an huyện (báo cáo);
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, Bằng.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Võ Văn Mười**